



ข่าวรามคำแหง

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

อดุตา ที อดุตโน นาโถ

ข่าวจาก สวป.

การแจ้งผลการสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2516 เป็นรายบุคคลในขณะนี้ (มีนาคม 2517) ยังไม่อาจจะส่งให้นักศึกษาที่มอบซองหรือส่งซองไว้ได้ เพราะการสอบไล่ภาค 1/2516 ได้เลื่อนการสอบและมีการเลื่อนการสอบเป็นกรณีพิเศษ เกี่ยวกับการร่วมเรียกร้องรัฐรวมบุญของนักศึกษาด้วย จึงทำให้การตรวจสอบและการพิมพ์ผลสอบรายบุคคลคลาดเคลื่อนล่าช้าไปจากปกติ

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิมพ์ผลสอบภาค 1/2516 เป็นรายบุคคลเสร็จเมื่อใด ก็จะได้จัดส่งไปให้นักศึกษาที่มอบหรือส่งซองไว้ที่ สวป. ทันที รวมทั้งจ่ายให้นักศึกษาที่ไปรับด้วยตนเอง

จึงแจ้งให้นักศึกษาทราบทั่วกัน

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

ข่าวจากคณะรัฐศาสตร์

1. ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐได้พิจารณาหลักสูตรของคณะและเห็นชอบด้วยในหลักการใหญ่ ๆ แล้วกล่าวคือ เห็นชอบกับการแบ่งแผนการศึกษาออกเป็นสองแผน

ก. แผนที่ 1 มีหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรเดิมที่เคยประกาศให้ทราบแล้ว แต่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีวิชาเลือกเสรีเพิ่มขึ้นอีก 2 วิชา

ข. แผนที่ 2 เน้นหนักไปทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2. นักศึกษาอาจเลือกศึกษาแผนใดแผนหนึ่ง แต่ปริญญาที่ได้รับจะเหมือนกัน หลักสูตรจะประกาศให้นักศึกษาทราบเมื่อทบวงฯ ได้แจ้งมาเป็นทางการแล้ว

3. ในภาคฤดูร้อน นักศึกษามีสิทธิสมัครเรียนได้ 9 หน่วยกิต และภาคปกติได้ 22 หน่วยกิต ผู้มีความประสงค์จะลงทะเบียนเกินกว่าที่กำหนดไว้จะต้องได้รับการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

4. วิชาเลือกเสรี (free elective) ที่ใช้ในหลักสูตรรัฐศาสตร์ หมายถึงวิชาที่นักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา วิชาที่มหาวิทยาลัยไม่นับว่าเป็นวิชาเลือกเสรีก็คือ วิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับวิชาที่นักศึกษาเรียนไปแล้ว ตัวอย่างคือ EC 103 ไม่อาจนับเป็นวิชาเลือกเสรีได้ เพราะเนื้อหาซ้ำกับ EC 111 และ EC 112 เป็นต้น

ดร. บรรพต วีระชัย

รางวัลฤกษ์อาคารหอสมุด ม.ร.

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เชิญ พณฯ พลเอกแสวง เสนาณรงค์ มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์หอสมุดของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 มีนาคม 2517 เวลา 10.35 น.

หอสมุดแห่งนี้เป็นอาคาร 5 ชั้น ก่อสร้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด รวมค่าก่อสร้าง 11,150,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คุณวิสุทษ์ ภาณุพิศ เป็นสถาปนิก เริ่มลงมือสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2516 และกำหนดจะแล้วเสร็จราวเดือนมิถุนายน 2517 นี้

ทางกองห้องสมุดกำหนดว่า ชั้นใต้ดินจะใช้เป็นที่บริการด้านโสตทัศนวัสดุและจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัย ชั้น 1-4 สำหรับให้บริการการอ่านทั่วไป ชั้นที่ 5 จะเป็นที่ทำการของบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่และที่ปฏิบัติงานของนักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ด้วย

อนึ่ง เนื่องจากอาคารหอสมุดเป็นศูนย์กลางที่นักศึกษาและอาจารย์ใช้ร่วมกัน และเพื่อรักษาหนังสือให้คงทนถาวร มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คิดเครื่องทำความเย็นในชั้นแรกจะคิดเพียงชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 ก่อน ตามกำลังงบประมาณที่มีอยู่ ส่วนชั้น 4 และชั้น 5 จะพิจารณาดำเนินการต่อไปเมื่อได้รับงบประมาณ

ข่าวโดย อาจารย์ยัมมิต ธีรศิลป์
ภาพโดย พิเศษ เอกอุ่ม



ด่วน

การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2516

ด้วยมีนักศึกษาประมาณ 800 คน จะต้องออกไปเผยแพร่ประชาธิปไตย ก่อนกำหนดวันลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2516 คือวันที่ 18-19 เมษายน 2517 นี้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรอนุญาตให้นักศึกษาเหล่านี้ รวมทั้งนักศึกษาทางจังหวัดเตรียมการล่วงหน้าก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคฤดูร้อน โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้-

1. พยากรณ์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับ ม.ร. 24 จำนวน 2 บัตร ของเตียงสน้ำตาล และใบส่งเงิน 1 ชุด กรอกให้เรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามอนุมัติใน ม.ร. 24 และคืนให้นักศึกษา 1 บัตร
2. ชำระเงินค่านับส่งเงิน ที่แผนกเงิน สำนักงานอธิการบดี

กำหนดเวลาในการขอรับใบแจ้งผลการสอบไล่

เฉพาะภาค 1 ปีการศึกษา 2516

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดเวลาในการขอรับใบแจ้งผลการสอบไล่ ลงวันที่ 21 เมษายน 2516 ซึ่งนักศึกษาจะขอรับใบแจ้งผลการสอบไล่ด้วยตนเองที่สำนักบริการทางวิชาการและประเมินผล โดยขอรับได้แต่ละภาคให้เสร็จเป็นคราว ๆ คือ

1. ใบแจ้งผลการสอบไล่ ภาค 1 ให้ติดต่อขอรับให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันสุดท้ายของการสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษาที่เข้าสอบ
2. ใบแจ้งผลการสอบไล่ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ให้ติดต่อขอรับให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันสุดท้ายของการสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษาถัดไป

เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น หากประสงค์จะขอรับใบแจ้งผลสอบไล่ มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาให้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ นั้น

บัดนี้ ปรากฏว่า การสอบไล่ภาค 1 และภาค 2 ปีการศึกษา 2516 ได้เลื่อนการสอบคลาดเคลื่อนไปจากที่กำหนดไว้เดิมมาก ทำให้การปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนต้องเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องกำหนดเวลาในการขอรับใบแจ้งผลการสอบไล่ขึ้นใหม่เฉพาะภาค 1 ปีการศึกษา 2516 ซึ่งนักศึกษาจะไปติดต่อขอรับผลการสอบไล่ด้วยตนเอง ที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2517 หากพ้นกำหนดนี้แล้วมหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาให้ โดยผู้ขอต้องชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ส่วนภาค 2 ปีการศึกษา 2516 และภาคต่อ ๆ ไป ให้ถือปฏิบัติตามประกาศลงวันที่ 21 เมษายน 2516 ดังกล่าวข้างต้น

ประกาศนี้ ให้ใช้เฉพาะการขอรับใบแจ้งผลการสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2516 เท่านั้น

3. นำ ม.ร. 24 พร้อมทั้งซองเตียงสน้ำตาล และใบเสร็จรับเงิน ทั้งสามชุดและสัปดาห์ (ม.ร. 18) ไปทำใบมอบฉันทะที่ สวป. ให้ดำเนินการต่อไปตามกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้ ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2517 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน



ม.ร.0601.033.0332/2517.03.46 [003-004]

สงครามตะวันออกกลาง

บริบูรณ์ก็ตาม แต่ผลที่ตามมาคือ การทำสงครามระหว่างอิว-อาหรับที่เรียกว่าสงครามยกแรกใน ค.ศ. 1948 และกลายมาเป็นสงครามครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ในปัจจุบัน

ผลจากสงครามปี 1973 นี้ ได้กระทบกระเทือนไปยังประเทศทั่วโลก ด้วยเหตุที่กลุ่มชาติอาหรับได้ใช้ "น้ำมัน" เป็นเครื่องมือให้ประเทศต่างๆ ช่วยมิชิสราเอล

- (1) ประเทศต่างๆ ควรรวมตัวกันงดส่งสินค้าอาหาร และอุปกรณ์ต่างๆ ไปขายยังกลุ่มประเทศอาหรับ
- (2) อยัดเงินของประเทศอาหรับไว้ในธนาคารสหรัฐอเมริกาและยุโรปจนกว่าฝ่ายอาหรับจะยินยอมขายน้ำมันในอัตราคงเดิม
- (3) ให้สหรัฐอเมริกาใช้วิธีการรุนแรง โดยเข้าไปยึดน้ำมันของฝ่ายอาหรับ
- (4) ให้อิสราเอลระมัดระวังทำลายเชื้อนิวเคลียร์ เพื่อให้น้ำมันเขื่อนมหาหลายชีวิตชาวอียิปต์เกือบก่อนประเทศอิสราเอล

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอเหล่านี้มีอาจทำได้ เพราะนอกจากจะเป็นการผิดต่อหลักมนุษยธรรมแล้ว หากมีการเสนอมาตรการดังกล่าวข้างต้นนี้ ก็คงมีบางประเทศที่ไม่ยอมร่วมด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมหนัก และยอมร่วมมือกับฝ่ายอาหรับในการบีบบิสราเอลอย่างเต็มที่ เพราะหากปราศจากน้ำมันแล้ว สภาพการณ์ภายในของญี่ปุ่นจะต้องเป็นอย่างไรกันแน่ สำหรับทางฝ่ายอาหรับนั้นไม่แสดงอาการสะทกสะท้านต่อผลของการใช้น้ำมันเป็นอาวุธเลย เพราะนอกจากจะเชื่อมั่นว่า หากถูกโต้ตอบด้วยมาตรการ 4 ข้อข้างบนนี้จากกลุ่มประเทศผู้บริโภคน้ำมันแล้ว สหภาพโซเวียตคงไม่เงื่อนงำใจเป็นแน่แท้ พระเจ้าซาห์ปาเลวีแห่งอิหร่านยังเคยตรัสไว้ว่า "ในอดีต ประเทศในตะวันออกกลางอาศัยนม อินทผลัม และเนื้อแพะ เนื้อแกะเป็นอาหารยังอยู่ได้ ถ้าอาหรับจักต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมก็ไม่มีเห็นจะต้องเดือดร้อนแต่อย่างใด แต่ประเทศตะวันตกจะเป็นฝ่ายทนได้หรือไม่ก็การขาดแคลนน้ำมันทำให้ต้องมัวดิชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคมในยุคแรกเริ่ม"

การที่สงครามตะวันออกกลาง มีลักษณะและผลของสงครามที่เกิดจากวิกฤตการณ์ในเขตก้อน ๆ ของโลก เพราะสงครามในตะวันออกกลางมิใช่เป็นสงครามทางด้านลัทธิอุดมการณ์ แต่เป็นสงครามแห่งศักดิ์ศรี และสงครามแห่งศาสนา ประกอบกับเหตุที่ดินแดนแถบนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจจึงเป็นที่ต้องการของชาติมหาอำนาจมาแต่ในอดีต และชาติมหาอำนาจ

นี้เองที่เป็นผู้จุดชนวนให้การรบทางที่มีอยู่แล้วในตะวันออกกลางได้ระเบิดขึ้นมา

ถ้าจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งสงครามที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลาง อาจกล่าวได้ดังนี้คือ :-

(ก) การเข้าแทรกแซงโดยตรงของยักษ์ใหญ่ทั้ง 2 คือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต-จริงอยู่แม้ยิวกับอาหรับจะมีความเกลียดชังกัน ในลักษณะที่ยากต่อการสร้างสัมพันธ์ไมตรีต่อกันก็ตาม หากศึกษาถึงพฤติกรรมภายในตะวันออกกลางแล้วจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาวอาหรับที่รวมตัวกันทำสงครามกับอิสราเอลทั้ง 13 ประเทศนั้น มีความขัดแย้งกันอยู่มากทางด้านความคิดและผลประโยชน์ แต่ด้วยเหตุผลของการانبัตอิสลามร่วมกัน จึงยอมละทิ้งความขัดแย้งภายในชั่วคราวในขณะที่ทำสงครามกับฝ่ายยิว ส่วนทางด้านอิสราเอลนั้น หากปราศจากการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ก็มีสภาพที่เปรียบเสมือนหัวเดียวกระเทียมลีบ เมื่อทง 2 ฝ่ายตรงยังมีสภาพที่ไม่พร้อมเช่นนี้ หากไม่มีการแทรกแซงจากมหาอำนาจแล้ว วิกฤตการณ์ในตะวันออกกลาง คงไม่มีผลรุนแรงดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ก็เป็นได้

(ข) การที่คู่กรณีต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน-ทุกครั้งที่มีสงครามเกิดขึ้น สหประชาชาติจะเข้ามามีบทบาทและมีมติ (resolution) เพื่อสร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด และทั้งอิวและอาหรับต่างก็ครองและตีความในทำนองที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตน พร้อมกับไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของสหประชาชาติ จนทำให้สหประชาชาติมีสภาพเป็นเพียง "เสือกระดาษ"

ด้วยเหตุนี้จากสาเหตุทางปัจจัยภายนอก (External Factors) คือการเข้าแทรกแซงของมหาอำนาจ และสาเหตุทางปัจจัยภายใน (Internal Factors) คือการไม่ยอมประนีประนอมกันระหว่างชาวยิว-อาหรับ จึงทำให้เกิดสงครามการถายนอกมองไม่เห็นความสงบในดินแดนแห่งนี้ แม้ตะวันออกกลางจะว่างวันต่อการทำสงครามระหว่างยิว-อาหรับ อยู่บ้างในบางระยะ แต่ดินแดนตะวันออกกลางก็มีสภาพที่เรียกได้ว่า "ไม่มีสงคราม-ไม่มีสันติภาพ"

Bibliography

1. Thayer Philip W., *Tensions in the Middle East* (New York : The Johns Hopkins Press), 1958
2. Hurewitz J.C., *Middle East Dilemma* (New York : Published for the Council on Foreign Relations), 1953
3. Rustow Maurice, *Government and Politics of the Middle East*, (New Jersey : Prentice-Hall Inc., Engle Wood Cliffs), 1962
4. *Time* November 5, 1973
5. *Time* November 12, 1973
6. "The Hidden Crisis" *Bangkok World*, October 22, 1973
7. Colin Legum, "The Reason Why," *Bangkok Post* October 19, 1973

วรรณคดีจากนักศึกษานักศึกษา

ข้อดีความเห็นของ นศ. เมฆของ นศ. เท้านั้น กอจ บก. ไม่อ่านขึ้นคือหนังสือด้วยเสมอไป

ในขณะนี้ การเลือกตั้งสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว และได้ผู้บริหารที่เป็นที่ศรัทธาของนักศึกษาส่วนใหญ่ ซึ่งที่มาและนายเลิศที่สุด คือการที่นักศึกษาได้ค้นคว้าในเรื่องความสำคัญและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนอย่างจริงจัง ซึ่งนับว่านี่เป็นนิมิตอันดีของมหาวิทยาลัยของเรา และนับเป็นก้าวแรกของเราที่จะรู้จักใช้หน้าที่ของความเป็นนักศึกษาให้สมบูรณ์ที่สุด และอีกประมาณ 2-3 เดือน การเลือกตั้งครั้งใหญ่สุดของชาติก็จะเกิดขึ้น การแสดงออกของนักศึกษาในการเลือกตั้งครั้งนี้ย่อมเป็นเครื่องวัดได้ว่า นักศึกษา ม.ร. พร้อมแล้วที่จะใช้ประชาธิปไตยให้สมบูรณ์จริงๆ เสียที

หน้าที่คือไปของนักศึกษาที่ช่วยกันแสวงหาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ เรื่องความสามัคคีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเพื่อโจมตีกันและกัน แต่เราจะร่วมกันให้บรรลุจุดหมายเดียวกันคือความเจริญของมหาวิทยาลัยและของชาติ และพยายามลดละทัศนคติของบุคคลภายนอก ที่มีต่อมหาวิทยาลัยของเราในทางที่ไม่ดี ทุกคนที่เข้ามาเรียนใน ม.ร. เป็นเด็กพ้อซุนฯ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาเป็นเด็กพ้อซุนฯ แล้ว ก็ถือเสมือนว่าเป็นพี่น้องกันหมดทุกคน แล้วทำไมเราจะช่วยกันแสวงหาชื่อเสียงให้แก่พ้อซุนฯ ของเราไม่ได้

ในอดีต เรามีเรื่องยุ่งยากต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยจนทำให้เราแตกความสามัคคีกัน แต่ในปัจจุบันนี้ มันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะลืมเรื่องในอดีตเสียที เราควรจะตั้งใจเรียนและจับมือกันร่วมกันเป็นหนึ่งใจเดียวกัน ในคำขวัญบริหารงานใหม่ซึ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งจากนักศึกษาต่างๆ วิทยาลัย ขอให้ทำงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่าลืมว่านักศึกษาได้ให้ความไว้วางใจกับท่าน เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทำหน้าที่ที่ได้รับใช้ดีที่สุด

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคนจงรวม คำขวัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า "รู้จักภัย คึงใจศึกษา บูชงพ้อซุนฯ สอนองคุณชาติ" ดีแล้ว เพราะว่าคุณสมบัติที่ดีจะอยู่แล้ว ฉะนั้นเราควรทำตนให้สมกับคำขวัญของมหาวิทยาลัยของเราให้มากที่สุด

165 30925

สมาชิก ขร. จรหมดสภาพสมาชิก
ใน ขร. ฉบับที่ 52 นี้





เล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับนักศึกษา

อาจารย์ใหญ่ ภูริเวทย์

๑ ภาคเรียนฤดูร้อนที่ California State University, Long Beach ในเดือนมิถุนายน 1973 เปิด courses ที่เรียนจบและสอบเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ จนถึงภาคฤดูร้อนปกติซึ่งใช้เวลาเรียน 6 สัปดาห์ แต่ courses ที่ใช้เวลาเรียน 1,2, และ 3 สัปดาห์ เปิดได้เฉพาะบาง courses เท่านั้น

(University Review, CSULB. April-May 1973)

๒ ปัจจุบันจำนวนแพทย์ในสหรัฐอเมริกาประมาณ 346,000 คน ในจำนวนนี้ 263,000 คน เป็นแพทย์ที่จบการศึกษาในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 69,000 คน เป็นแพทย์ที่ได้รับปริญญาจากประเทศอื่น กรมแรงงานสหรัฐอเมริกาได้รายงานผลการสำรวจว่า 1 ใน 9 ของแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศเป็นแพทย์ปริญญาจากประเทศอื่น และคาดว่าภายใน 7 ปีต่อไป อัตราส่วนนี้อาจเป็น 1 ต่อ 5 ก็ได้

(U.S. News & World Report. Feb 19, 1973. P. 53-55)

๓ คาดว่าในปี ค.ศ. 1979 จำนวนคู่สมรสที่จะแต่งงานกันในสหรัฐอเมริกาจะสูงขึ้นถึง 2,600,000 คู่ จำนวนคู่สมรสในปี 1972 มีประมาณ 2,300,000 คู่ ซึ่งสถิติเคยมีมาครั้งหนึ่งในปี 1946 ซึ่งเป็นปีที่ทหารอเมริกันได้รับการปลดประจำการหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2

(U.S. News & World Report. December 8, 1969. P. 66-67)

๔ หนังสือพิมพ์ Soviet Russia ได้เสนอข่าวว่านักวิทยาศาสตร์โซเวียตพบว่าการสูบบุหรี่สำหรับผู้ที่มียูมากกว่า 30 ปี และโดยเฉพาะผู้ที่มียูเกิน 40 ปีจะทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลง เหตุผลคือบุหรี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลหิตซึ่งเป็นเหตุให้ออร์โมนเพศเปลี่ยนไป

(PLAYBOY. Feb 1971. P. 46)

๕ ศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้วางแนวสำหรับกฎหมายว่าด้วยการทำแท้งในรัฐต่าง ๆ ไว้ดังนี้

ในระยะสามเดือนแรกที่มีครรภ์ การทำแท้งขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของหญิงมีครรภ์และแพทย์ กฎหมายจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง

ในระยะสามเดือนถัดมา (ตั้งครรภ์ 6 เดือน) ซึ่งการทำแท้งลำบากขึ้น และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้น รัฐอาจวางกฎการทำแท้งโดยให้ขึ้นอยู่กับสุขภาพของหญิงมีครรภ์

แต่ไม่สามารถห้ามการทำแท้งได้

ในระยะสามเดือนสุดท้าย รัฐจะห้ามการทำแท้งนอกจากรัฐการทำแท้งนั้นจำเป็นหรือเพื่อรักษาชีวิตของผู้จะเป็นแม่

(U.S. News & World Report. Feb 5, 1973. P. 36)

๖ Public Health Service ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศยกเลิกการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา แต่กลับบังคับให้นักท่องเที่ยวอเมริกันที่จะเดินทางเข้าประเทศที่อยู่ในเขตของไข้เหลืองฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ เขตของโรคนี้อยู่ในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ และอัฟริกา ประมาณและคิด 15 หน่อ และได้จากเส้นศูนย์สูตร

(U.S. News & World Report. Feb 19, 1973. P. 70)

๗ วิธีการตรวจคนไข้ว่าเป็นโรคจิตหรือไม่บางทีก็ใช้ไม่ได้ผล ศาสตราจารย์ David L. Rosenhan ซึ่งสอนจิตวิทยา และกฎหมายที่มหาวิทยาลัยแคนฟอร์ด กับคณะอีก 7 คน ได้แกล้งทำเป็นคนป่วยโรคจิต และได้รับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลโรคจิต ถึง 12 แห่ง อาการที่พวกเขาแกล้งทำคือ ทำเป็นได้ยินเสียงแหบ ๆ อยู่เสมอ แม้ว่าทุกคนจะเลิกทำอาการผิดปกติทันที หลังจากได้รับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล ก็ไม่มีจิตแพทย์ หรือพยาบาลแม้แต่คนเดียวสงสัยหรือสังเกต พวกเขาทั้ง 8 คนได้รับการรักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 7 ถึง 52 วัน จากผลการทดลองนี้ Rosenhan กล่าวว่าวิธีการตรวจคนไข้ว่าเป็นโรคจิตหรือไม่ที่ใช้กันในปัจจุบันนี้ไม่ได้ผล และอาจมีคนที่มิได้เป็นโรคจิตแต่ต้องเข้ารับรักษาอยู่ในโรงพยาบาลโรคจิตอีกเป็นจำนวนมาก คณะของเขาประกอบด้วย จิตแพทย์ 1 คน นักจิตวิทยาอีก 3 คน นักศึกษาปริญญาโททางจิตวิทยา 1 คน แพทย์รักษาโรคเด็ก 1 คน และศิลปินอีก 1 คน ทั้งคณะเป็นชาย 5 คน หญิง 3 คน

(Scientific American. March 1973. P. 46-48)

๘ ผลการสำรวจรายได้ของชาวอเมริกันโดย Census Bureau พบว่า

- ผู้ที่ไม่จบ elementary school มีรายได้ \$ 5,950 ต่อปี
 - ผู้ที่จบ elementary school มีรายได้ \$ 1,407 ต่อปี
 - ผู้ที่ไม่จบ high school มีรายได้ \$ 8,966 ต่อปี
 - ผู้ที่จบ high school มีรายได้ \$ 10,751 ต่อปี
 - ผู้ที่ไม่จบมหาวิทยาลัย มีรายได้ \$ 12,022 ต่อปี
 - ผู้ที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย มีรายได้ \$ 16,693 ต่อปี
- พอสรุปได้ว่ารายได้ปัจจุบันของชาวอเมริกันเป็นสัดส่วน

จากบรรณาธิการ

ระยะ นี้ เป็น ระยะ เวลา ที่มีการ สอบ ประ จำภาค ฉะนั้น ข่าวจากกระบวนวิชาต่างๆ จึงหมดไปโดยปริยาย เนื้อหาใน ขว. ส่วนมากนอกจากจะเป็นประกาศต่าง ๆ แล้วยังเป็นบทความและข้อคิด ความเห็น ของนัก ศึกษาที่ เราเปิดเป็นคอลัมน์ที่เรียกว่าบรรณาธิการนักศึกษา

ในระหว่างการสอบนี้เท่าที่ผมสังเกตดู เห็นว่า คึกคักดี นศ. รู้จักการเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นกว่าภาคที่แล้ว ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ นศ. รุ่นแรกของเราเริ่มมองเห็นหนทางสำเร็จเข้าไปมากแล้ว รุ่นแรกนี้ในปีการศึกษาหน้าคือ ปีการศึกษา 2517 หมดลงเมื่อใดเราก็ได้บัณฑิตรุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยของเรา นั่นก็หมายความว่า เราจะได้รู้กันเสียที่ว่ามหาวิทยาลัยเราได้ผลิตบุคคลที่มีคุณภาพได้มากน้อยเพียงใด

ทราบได้ที่ยังอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัย ของเราอยู่ เราก็จะยังไม่เห็นว่า คุณภาพ ที่ว่านั้นจะมีมากหรือน้อยจนกว่าเราจะไปใช้ คุณภาพ ที่เรามีอยู่ให้ปรากฏแก่ สาธารณชนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้

สำหรับรุ่นหลัง ๆ มาก็คควรจะเริ่มมองปัญหา ว่าจะมองถึงอนาคตของตัวเองได้แล้ว เมื่อเรารู้ว่าเรอยู่บนถนนสายไหนและจะไปสู่ที่ใด เราจะได้ปรับตัวเองได้ถูกต้องกับอนาคตที่เราจะไปเผชิญต่อไปได้ และสำคัญที่สุดเราเพียงแต่มองอนาคตเป็นภาพพจน์ธรรมดาๆ นั้น หากเพียงพอไม่ เราต้องเตรียมกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ไม่ใช่ อยู่เพื่อเอาตัวรอดไปวันๆ คอยรออยู่แต่ว่าเมื่อใดฟ้าจะประทานฝนมาให้ หรือเมื่อใด พระพรหมจะเอื้ออำนวยสักครา

รังสรรค์ แสงสุข

ข่าวรามคำแหง เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ท่านจะได้รับผลประโยชน์เกินค่าหากเป็นสมาชิก ขว.

ส่วน กับระยะเวลาการศึกษา จากผลการสำรวจนี้คาดว่าจะมีจำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้นทุกปีอย่างแน่นอน

(U.S. News & World Report. December 18, 1972. P. 93)

ข่าวรามคำแหง

รายฉบับ

อัคราภิรมย์ ขว.
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๕๑

จำนวนหนังสือ ๕๖ ฉบับ
สมาชิกที่มีค่าคงที่ ๖๐๐ บาท
สมาชิกทั่วไปค่าคงที่ ๖๐๐ บาท
ไปรษณียบัตรและสิ่งพิมพ์ไม่รวม
ผู้จัดการ ขว. ศักดิ์ถนอมอักษร

รายนามคณะกรรมการ ขว. ๒๕๑๖

๑. นายพิง อึ้งวิระ	ประธานกรรมการ	เจ้าชอง :	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒. คุณหญิงจรน อึ้งทวีกาแพง	รองประธานกรรมการ	สำนักพิมพ์ :	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๓. นายบรรพต วีระศักดิ์	รองประธานกรรมการ	ค. หัวหน้า ก. บางกะปิ	กรุงเทพฯ ๒๕
๔. นายเอโนะ สดธิวัฒน์ฤทธิ	กรรมการ	บรรณาธิการ :	อ. วิมลรัตน์ และ สุข
๕. นายจันทน์ อึ้งรัตน	"	บรรณาธิการผู้ช่วย	อ. อัมพร บัณฑิต
๖. นายสวัสดิ์ ชลสวัสดิ์	"	ประจำกองบรรณาธิการ :	อ. ประทีป วรทัศนกร
๗. นายธรรมบุญ ไสภรัตน์	"	น.ศ. บรรณาธิการ :	น.ศ. ประทีป บูรพานนท์
๘. นายอนันต์ธนา อึ้งกิมหันต์	"	กองบรรณาธิการ โทร. 776407	
๙. นายฉันท พงษ์ประสิทธิ์	"	ผู้จัดการ :	น.ศ. เพ็ญฯ นาคณาภิรมย์
๑๐. น.ศ. อุษณีย์ ศักดิ์คง	"	พิมพ์ :	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๑๑. นายรังสรรค์ แสงสุข	กรรมการบรรณาธิการ	ค. หัวหน้า ก. บางกะปิ	กรุงเทพฯ ๒๕
๑๒. นายอัมพร บัณฑิต	กรรมการบรรณาธิการ	น.ศ. บรรณาธิการ :	น.ศ. ประทีป บูรพานนท์
๑๓. นายประทีป วรทัศนกร	กรรมการบรรณาธิการ	กองบรรณาธิการ โทร. 776407	
๑๔. น.ศ. เพ็ญฯ นาคณาภิรมย์	กรรมการบรรณาธิการ	ผู้จัดการ :	น.ศ. เพ็ญฯ นาคณาภิรมย์